

บรรณาธิการแถลง

ฉบับนี้พิมพ์ครั้งแรกโดย ชัยพล บัณฑิตสิงห์ และคณะ ตีพิมพ์ความชุกของการติดเชื้อเรื้อรังและภาวะภูมิคุ้มกันต่อโรคไวรัสตับอักเสบบีในบุคลากรสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า การบริการปรึกษาและอาชีวอนามัย ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี จากการสัมผัสเลือดและสิ่งคัดหลั่งจากผู้รับบริการและอุบัติเหตุจากเข็มที่มด่า ซึ่งโรคนี้สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนให้บุคลากรสถาบันพยาธิวิทยาที่มีความเสี่ยง ต่อมาเรื่อง การสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินจากเสียงในโรงซักรีด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และการจัดการด้านอาชีวอนามัย โดย ภูษิต เพ็ญฟู และคณะ ได้ทำการศึกษาผลกระทบของเสียงที่มีต่อการได้ยินของผู้ปฏิบัติงานในโรงซักรีด พบว่ามีการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยิน ซึ่งต้องแก้ไขปัญหาลักษณะเสียงดังด้วยวิธีการทางวิศวกรรมในการลดขนาดเสียง นอกเหนือจากการดำเนินโครงการอนุรักษ์การได้ยินให้ต่อเนื่อง และเรื่อง ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานในโรงงานผลิตรถยนต์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของ ดุลิต จันทยานนท์ และ บุญเต็ม แสงดิษฐ์ ได้ศึกษาหาความชุกของการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานในโรงงานผลิตรถยนต์ พบว่าปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุได้แก่ ระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ความไม่คุ้นเคยกับการใช้งานเครื่องจักร ความชำนาญในการทำงานน้อย และไม่รู้หรือไม่เข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับของโรงงาน ซึ่งการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานและการส่งเสริมโรงงาน ให้มีการแนะนำชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับของโรงงานแก่พนักงานใน

โรงงานทุกคน จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานได้

ส่วนบทความพื้นวิชา มี 2 เรื่อง ได้แก่ การดูแลรักษาอัลตราซาวด์ โดย กิตติ ต่อจรัส พบว่า ก่อนให้การรักษาควรจำแนกผู้ป่วยว่าเป็นกลุ่มที่มีอาการมาก หรือมีอาการน้อยถึงปานกลาง โดยพิจารณาจากปัจจัยซึ่งประกอบด้วย อาการทางคลินิก การฟังผลการให้เลือด และชนิดของโรคอัลตราซาวด์ และเรื่อง การดูแลรักษาแผลเป็น โดย ชัยรัตน์ บุรุษพัฒน์ พบว่า การมีแผลเป็นที่มากเกินไปก็นำไปสู่ความวิตกกังวล จนอาจมีผลต่อชีวิตประจำวันได้ ซึ่งการเข้าใจในแผลเป็นตลอดจนการดูแลรักษาแผลเป็นตั้งแต่เริ่ม จะช่วยให้ลักษณะของแผลเป็นจางลงได้ ซึ่งมีวิธีการรักษาและดูแลแผลเป็นอยู่หลายวิธี

สำหรับในฉบับนี้ได้ทำดัชนีเรื่อง และดัชนีผู้พิมพ์ เพื่อสะดวกในการค้นหาเรื่องและผู้พิมพ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในเวชสารแพทย์ทหารบก ฉบับปีที่ 66 พ.ศ. 2556 นี้อีกด้วย และสมาชิกสามารถค้นหาเรื่องที่ถูกตีพิมพ์จากอินเทอร์เน็ต และ download บทความในเวชสารแพทย์ทหารบก รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (pdf) จากเว็บไซต์ ของ ThaiJo (www.tci-thaijo.org/index.php/rtamedj) และที่ เว็บไซต์ www.rtamedj.pmk.ac.th

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

พ.อ. รศ. กิตติ ต่อจรัส
บรรณาธิการ

